

# บุคลากรคณะแพทย์..ทำไม ? ต้องเรียนภาษาอังกฤษ

## Tell Me More

หลายครั้งที่ถูกถามว่า เรียนภาษาอังกฤษกับโปรแกรม Tell Me More มันดีกว่าแบบอื่นอย่างไร อันนี้ตอบยากเหมือนกันเพราะบุคลากร ส่วนใหญ่ ไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจัง เลยไม่มีข้อเปรียบเทียบ หรือมีหลายๆ คน เริ่มต้นเรียนสมัยอยู่ประถม และได้นำมาใช้บ้างตอนเรียนปริญญาตรี แต่สุดท้ายก็ทิ้งไม่เคยสานต่อเพราะคิดว่าช่วงชีวิตฉันคงไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกแล้ว หรือ เจอบ้างก็นิดหน่อย แบบงูๆ ปลาๆ พอเอาตัวรอดได้ และก็มีอีกหลายๆ คน ที่พอเจอหน้าฝรั่งออกอาการสั่น และไม่กล้าแม้จะสบตากลัวถูกถาม...สุดท้ายชีวิตก็ต้องหนีภาษาอังกฤษทั้งชีวิต (อาการหนักเชียว) แต่อันนี้มีจริงๆ นะ วันนี้เลยรวบรวมเอามาให้คุณเป็นตัวอย่างว่า **สุดท้ายแล้วหาก** คนเราหากยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม เราหนีภาษาอังกฤษไม่พ้นแน่นอน จะด้วยสาเหตุอะไรบ้างนั้น มาดูกัน

1. บุคลากรของคณะแพทย์ทำงานในส่วนของงานบริการ และสนับสนุนการด้านการเรียนการสอน มีโอกาสเจอกับชาวต่างชาติมากกว่าที่อื่น

2. ปี 2558 เป็นปีแห่งการเปิดโลกอาเซียน คนต่างชาติจะเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น คงต้องมานับทบทวนภาษาอังกฤษกันเป็นการใหญ่ เลย หากไม่นับรวม พม่า กัมพูชา เวียดนาม ประเทศเหล่านี้ เขาใช้ภาษาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยอันนี้คงเป็นโจทย์ข้อใหญ่สำหรับ คนไทย อย่างเราๆ กันเลยทีเดียว

3. เรียนแล้วต้องมีโอกาส “ได้ใช้” อันนี้แน่นอน อย่างลืมนะ บ้านเราอยู่ติดกับ มาเลเซีย คนประเทศเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และยังเราอยู่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ คนมาเลเซีย เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบ้านเราเลยนะ

4. หากคุณคือบุคลากรคนหนึ่งที่ชอบ ท่องระบบอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาหลักของโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ดี ไม่เว้นแต่ระบบโทรศัพท์ที่คุณใช้งานอยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นเรียนไปก็ไม่น่าจะเสียหายต้องได้ใช้แน่นอน

5. การเรียนรู้ภาษา จะช่วยให้เกิดความภูมิใจที่ได้เรียน และเข้าใจภาษาใหม่ๆ เกิดความมั่นใจ และมีความสุขในการทำงานอีกด้วย หากต้องเผชิญหน้ากับชาวต่างชาติ ก็ยิ้มออก คุยได้อย่างสบายๆ

**สำหรับ คนที่ถามมาว่า เรียนแล้วจะได้ผลจริงๆ หรือ ?**

แน่นอนที่สุดว่า หากคุณมีความตั้งใจ เรียนอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นแล้ว เรื่องที่จะไม่ประสบความสำเร็จนั้น **คงไม่มี** แต่เราคงไม่หวังว่า เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ในหนึ่งปีเราจะได้ใบ Certificate มาครอบครองเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า ฉันก็เรียนได้ ฉันก็เก่งภาษาอังกฤษ อันนั้นมันแค่ของแถม แต่หากคุณได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณในการทำงาน ในชีวิตประจำวัน หรือ เมื่อแม่ไปยังคนรอบข้างที่เขาอาจไม่มีโอกาสเหมือนเรา ก็คงยิ่งเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับตัวคุณมากขึ้น นี่ต่างหากคือ สิ่งที่คุณบอก “**คุณได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว**” และอย่าท้อคงไม่มีใครแก่เกินเรียน อย่างแน่นอน ... ขอให้โชคดี